

ด่วนมาก

ที่ นว ๐๕๐๔/ว ๖๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM)

กราบเรียน/เรียน นรม., รอง-นรม., กระทรวง ทบวง กรม ชุด CEO จังหวัด (CBO)
และจังหวัดเทียบเคียง

เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี
เสนอว่า ในขณะนี้หลายประเทศที่นายกรัฐมนตรี และคณะผู้แทนไทยได้เจรจาข้อตกลงและความร่วมมือ
ในเรื่องต่างๆ ไว้ ได้เริ่มเร่งรัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยแล้ว เช่น ประเทศอินเดีย
และสหรัฐอเมริกา เรื่อง การตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area - FTA) และประเทศญี่ปุ่น เรื่อง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Closer Economic Partnership - CEP) เป็นต้น จึงขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการตามภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่อง
ที่ไทยเป็นฝ่ายริเริ่ม กระทรวงการต่างประเทศต้องช่วยดูแลประสานการดำเนินงานและแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อมิให้การดำเนินงานในเรื่องเหล่านี้เกิดการ
กระจุยตัวและชะงักงัน ทั้งนี้ ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกร ทักษะรังสี) ซึ่งได้รับมอบหมายและ
มอบอำนาจให้เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามเรื่องหรือข้อตกลงใด ๆ ที่ได้มีการเจรจาทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีกับต่างประเทศ ได้ติดตามและเร่งรัดเพื่อให้การดำเนินการสัมฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็ว

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า
ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้เดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศ
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ครั้งที่ ๑๓ [XIII Non-Aligned Movement (NAM) Summit] ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จและประโยชน์เป็นก่อกำสูง ชาติสมาชิกของ NAM
หลายประเทศให้ความสนใจต่อแนวทางและนโยบายของรัฐบาลไทยในการดำเนินการแก้ไขปัญหามิติ
เศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเป็นลำดับ ทิศทางและการดำเนินการในหลายเรื่อง
ของไทยที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมได้รับการตอบสนองจากชาติสมาชิกเป็นอย่างดี เช่น กรอบความร่วมมือ
เอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD) และการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asia Bond)
การผลักดันแก้ไขปัญหาค่าความตึงเครียดกรณีทะเลจีนใต้โดยใช้กลไกเวทีความมั่นคงของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (ASEAN Regional Forum - ARF) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสพบปะเจรจาและหารือ
ทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่าง ๆ รวม ๑๐ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของไทย

/ เช่น ...

เช่น ประเทศไนจีเรีย มาลี บังคลาเทศ และจิบูตี เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีจิบูตีซึ่งเป็นประเทศที่มีท่าเรือน้ำลึก ได้เสนอให้ไทยใช้จิบูตีเป็นประตูการค้าไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในทวีปแอฟริกา โดยยินดีให้ไทยเข้าไปสร้าง คลังเก็บสินค้า (Silo) เพื่อเก็บข้าวและน้ำตาลทรายได้ และโดยที่มีหลายเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเจรจาและมีข้อตกลงร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ซึ่งสมควรเร่งรัดดำเนินการให้บรรลุผล สำเร็จโดยเร็ว จึงขอให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการตามผลการเจรจา หรือข้อตกลงใด ๆ กับต่างประเทศโดยเคร่งครัด โดย

๑. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัด ติดตามการดำเนินการ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับ ส่วนราชการอื่นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามผลการเจรจาทกลงที่ได้ทำไว้กับต่างประเทศ โดยเร็ว หากมีปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องประการใด ทั้งในทางปฏิบัติและข้อกฎหมายให้รีบรายงาน นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกร ทักษะรังสี) เร่งรัด ติดตามการดำเนินการของ ส่วนราชการในภาพรวมตามข้อ ๑ หากมีปัญหาอุปสรรคประการใด ให้สรุปรายงานให้นายกรัฐมนตรี ทราบด้วย

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลยุทธ หิรัญะวาลิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔-๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๖๔